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รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2559 
ของ 

บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด (มหาชน) 
วัน เวลา และสถานที ่

 ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ 22 เมษายน 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมขวัญเมือง อาคาร 1 ช้ัน 7 โรงพยาบาลวิชัยเวช 

อินเตอร์เนช่ันแนล อ้อมน้อย เลขที่ 74/5 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ต าบลอ้อมน้อย อ าเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร  

 เมื่อมีผู้ถือหุ้นมาเข้าร่วมประชุม ด้วยตนเองและโดยการมอบฉันทะ จ านวน 67 ท่าน ถือหุ้นรวมกันทั้งสิ้น 425,847,181 หุ้น 

คิดเป็นร้อยละ 74.62 ของจ านวนหุ้นที่ช าระแล้วทั้งสิ้น 570,665,433 หุ้น ถือว่าผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมครบเป็นองค์ประชุมตาม

ข้อบังคับบริษัทฯ แล้ว ประธานฯ จึงเปิดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2559  

ประธานฯ กล่าวแนะน า นพ.พรเทพ ศิริวนารังสรรค์ กรรมการอิสระ และกรรมการตรวจสอบ ที่ได้รับการแต่งต้ังแทน

นายแพทย์ปราชญ์ บุณยวงศ์วิโรจน์ ที่เสียชีวิตเมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 

 รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการบริษัทฯ ท าหน้าท่ีประธานในที่ประชุม 

 ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุมแล้วมอบหมายให้เลขานุการบริษัทแนะน า คณะกรรมการบริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด  

(มหาชน) ที่เข้าร่วมการประชุมจ านวน 10 ท่านดังต่อไปน้ี 

1. รศ.ดร.นพ. วิชัย วนดุรงค์วรรณ ประธานกรรมการ 

2. ผศ.พญ.สายสุณี วนดุรงค์วรรณ รองประธานกรรมการ และประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร 

3. นายวิระ  มาวิจักขณ์ กรรมการอิสระ ประธานกรรมการตรวจสอบ และ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน 

4. นายวิสุทธ์ิ  มนตริวัต  กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

5. นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

6. นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์ กรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบ  

7. นพ.พงษ์ศักด์ิ  วัฒนา  กรรมการ  

8. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ กรรมการ ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และ 

ประธานคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน 

9. นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล กรรมการ 

10. นายทินวรรธน์   มหธราดล กรรมการ 

ทั้งน้ี กรรมการที่ลาประชุม ได้แก่ นพ. มงคล วณิชภักดีเดชา กรรมการและผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร 

เน่ืองจากติดภารกิจการประชุมร่วมกับทีมสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร 

 โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย 

1. ดร.ศักดา    ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน 

2. ดร.รัชฎา    ฟองธนกิจ  เลขานุการบริษัท รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย 

3. นายเติมพงษ์  โอปนพันธ์ุ  ผู้สอบบัญชี บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 
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4. นายครุ  สุขเจริญ  ที่ปรึกษาทางกฎหมาย บริษัท แอลเอส ฮอไรซัน จ ากัด 

5. นางสาวจิรยง  อนุมานราชธน ที่ปรึกษาทางการเงิน บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด   

 ก่อนด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ เพ่ือให้การตรวจนับคะแนนเป็นไปอย่างโปร่งใส เลขานุการบริษัทเชิญตัวแทนจาก

ผู้ถือหุ้น จ านวน 3 ท่าน อาสาสมัครเพ่ือเป็นสักขีพยานในการนับคะแนน ได้แก่ 1. คุณพรศิริ อุณอนันต์ 2. คุณธนวรรณ ศรีรัตน

พิทักษ์ และ 3. คุณชฎามาส นิลลออ 

 เลขานุการบริษัท ช้ีแจงถึง วิธีการออกเสียงลงคะแนน การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนนในแต่ละวาระ

ดังน้ี  

 ในการออกเสียงลงคะแนน ให้นับ 1 หุ้น เป็น 1 เสียง และหากผู้ถือหุ้นท่านใดมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเร่ืองใดซึ่งที่ประชุม

จะได้ลงมติ ผู้ถือหุ้นท่านน้ันไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเร่ืองน้ัน นอกจากกรณีการออกเสียงลงคะแนนเลือกต้ังกรรมการ ซึ่งเป็นไป

ตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 37. ส าหรับมติในวาระที่ 6 เร่ืองพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 ต้อง

ได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุมตามมาตรา 90 วรรคสอง และวาระที่ 8 

เร่ืองพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด จ านวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 

ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของสามแยกไฟฉาย รวมเป็นมูลค่า 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของสามแยกไฟฉาย ต้อง

ได้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน ตามมาตรา 

107 (2) แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) 

 ในการใช้สิทธิลงคะแนนเสียงขอให้ท่านผู้ถือหุ้นใช้บัตรลงคะแนนที่บริษัทฯ จัดให้ โดยในแต่ละวาระขอให้ท่านผู้ถือหุ้นท า

เคร่ืองหมายลงในช่องเห็นด้วย หรือไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บนบัตรลงคะแนนของแต่ละวาระ เมื่อลงคะแนนเรียบร้อยแล้วให้

จัดส่งให้เจ้าหน้าท่ีเพ่ือรวบรวมคะแนน  

 การนับคะแนน จะนับคะแนนเสียงทั้งเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง และจ านวนเสียงทั้งหมดที่เข้าร่วมประชุม

 เลขานุการบริษัทได้รายงานให้ที่ประชุมทราบว่าบริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองที่เห็นว่าสมควรบรรจุเป็นวาระ

การประชุมผู้ถือหุ้นและเสนอช่ือบุคคลเพ่ือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ โดยได้เผยแพร่รายละเอียด หลักเกณฑ์ และวิธีการว่าด้วย

การเสนอวาระการประชุมและการเสนอช่ือบุคคลเพ่ือรับการพิจารณาเลือกต้ังกรรมการบริษัทฯ ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ แล้วต้ังแต่

วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นเสนอเร่ืองเพ่ือบรรจุเป็นวาระหรือเสนอช่ือบุคคล

เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ  

 เมื่อไม่มีผู้ถือหุ้นมีข้อซักถามในวิธีการออกเสียง การนับคะแนนเสียง และการแจ้งผลการนับคะแนน ประธานฯ จึงเสนอให้ที่

ประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปน้ี 

ระเบียบวาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี 2558 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 

เมษายน พ.ศ. 2558 ซึ่งบันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นดังกล่าวได้น าส่งให้ท่านผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุมแล้ว ตามที่ปรากฏ

ในหนังสือเชิญประชุมหน้า 5 ถึง หน้า 12  

 ประธานฯ สอบถามว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดจะขอแก้ไขรายงานการประชุมดังกล่าวหรือไม ่

 ไม่มีผู้ถือหุ้นขอแก้ไข 
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 ประธานฯ จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 

เมษายน พ.ศ. 2558  

 ท่ีประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2558 ลงวันท่ี 24 เมษายน พ.ศ. 
2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 425,068,729 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.8172 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 725,119 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.1703 

บัตรเสีย 53,333 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0125 

 มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจ าปี พ.ศ. 2558 เมื่อวันศุกร์ที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2558 

ระเบียบวาระที่ 2 รับทราบผลการด าเนินงานประจ าปี 2558 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ในรอบปี พ.ศ. 2558 ตามที่ปรากฏในรายงานประจ าปี 

ที่ได้จัดส่งเป็นแผ่นซีดี ให้กับผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม และให้ ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ    

อ้อมน้อย รายงานผลการด าเนินงานประจ าปีของบริษัท ในรอบปี พ.ศ. 2558  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 ประธานฯ ขอให้ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทประจ าปี พ.ศ. 2558 

 ที่ประชุมรับทราบผลการด าเนินงานของบริษัทฯ ประจ าปี พ.ศ. 2558 

ระเบียบวาระที่ 3 พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี

สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณางบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประจ าปีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 และให้ ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงิน รายงานงบแสดง

ฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบและลงนามรับรองจากผู้สอบบัญชีของ 

บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด และได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว รายละเอียดปรากฏในรายงานประจ าปี 

2558 หน้า 75 ถึงหน้า 113 ในหัวข้องบการเงินรวม ซึ่งได้จัดส่งให้ผู้ถือหุ้นพร้อมหนังสือเชิญประชุม 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 คุณพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ืองรายได้โรงพยาบาล โดยแยกเป็นแต่ละโรงพยาบาล ดังน้ี ในช่วงปีที่ผ่านมา 

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีรายได้เติบโตข้ึนแต่เหตุใดก าไรสุทธิจึงไม่เติบโต โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม รายได้เติบโต

ค่อนข้างมากในปีที่ผ่านๆ มาเน่ืองจากสาเหตุอะไร และระยะเวลา 3 ปีที่ผ่านมา โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร รายได้ไม่เติบโตข้ึน

เพราะเหตุใด 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงดังน้ี โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีการเปิดอาคารใหม่ (อาคาร 3) ในช่วง

ปลายปีที่ผ่านมาท าให้มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมมากข้ึน และคาดว่าจะสามารถคืนทุนได้ภายในระยะเวลา 2-3 ปี ในส่วนของโรงพยาบาลวิชัยเวช

ฯ หนองแขม เมื่อปี พ.ศ. 2555 ได้มีการยกเลิกกลุ่มคนไข้ประกันสังคม ท าให้รายได้ลดลงและขาดทุนมาจนถึงปี พ.ศ. 2557 และเร่ิมมี
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ก าไรใน ปี พ.ศ. 2558 หลังจากโรงพยาบาลมีการเปิดศูนย์โรคหัวใจข้ึนท าให้โรงพยาบาลมีคนไข้และรายได้เพ่ิมมากข้ึน และการที่

รายได้ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร ไม่เติบโตข้ึนน้ัน เน่ืองจากรายได้หลักของโรงพยาบาลมาจากการตรวจสุขภาพแรงงาน

ต่างด้าว แต่ภาครัฐมีนโยบายให้แรงงานต่างด้าวเข้ารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐ รวมถึงลดราคาเหมาจ่ายการตรวจ

ร่างกายคนไข้ต่างด้าว จึงท าให้คนไข้ต่างด้าวและรายได้ของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาครลดลง ซึ่งในปีที่ผ่านมาโรงพยาบาลวิชัย

เวชฯ สมุทรสาคร ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์การตลาด และขอให้ผู้ถือหุ้นติดตามผลประกอบการที่จะเปิดเผยภายในวันที่ 16 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย

ประจ าปสีิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 4 ราย รวมเป็น 71 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 425,869,780 หุ้น) 

  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จของบริษัทฯ และบริษัทย่อย 
ประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 425,733,247 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9679 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 136,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0321 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม อนุมัติงบแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ของบริษัทฯ และบริษัทย่อยประจ าปี สิ้นสุด ณ 

วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2558 

ระเบียบวาระที่ 4 พิจารณาอนุมัติจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย  

ประธานฯ กล่าวให้ที่ประชุมทราบว่า บริษัทฯ มีนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้นในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของ

ก าไรสุทธิหลังหักภาษีเงินได้และหักส ารองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายก าหนด โดยพิจารณาจากงบการเงินเฉพาะกิจการ ตามที่

ได้ย่ืนไว้กับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และให้ ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงินเสนอรายละเอียดการ

จัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมการจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่าผู้ถือหุ้นสมควรอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิ

เพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี พ.ศ. 2558 โดยให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี 

2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) จ านวน 570,665,433 หุ้น รวมเป็นเงินปันผลส าหรับงวดสิ้นปี พ.ศ. 2558 จ านวน 

57,066,543.30 บาท (ห้าสิบเจ็ดล้านหกหมื่นหกพันห้าร้อยสี่สิบสามบาท สามสิบสตางค์) จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนด

จ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 4,216,971.37 บาท (สี่ล้านสอง

แสนหน่ึงหมื่นหกพันเก้าร้อยเจ็ดสิบเอ็ดบาท สามสิบเจ็ดสตางค์) 

ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการจัดสรรก าไรและการจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย 
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(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 2 ราย รวมเป็น 73 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 430,861,373 หุ้น) 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการจัดสรรก าไรสุทธิเพ่ือเป็นทุนส ารองตามกฎหมายและการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี พ.ศ. 2558 โดย

ให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลส าหรับงวด

สิ้นปี พ.ศ. 2558 จ านวน 57,066,543.30 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 

2559 และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 4,216,971.37 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

และออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 430,724,840 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9683 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 136,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0317 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม อนุมัติการจัดสรรก าไรและจ่ายเงินปันผล พร้อมจัดสรรเป็นทุนส ารองตามกฎหมาย ประจ าปี พ.ศ. 2558 

โดยให้จ่ายเงินปันผลส าหรับผลการด าเนินงานประจ าปี พ.ศ. 2558 ในอัตราหุ้นละ 0.10 บาท (สิบสตางค์) รวมเป็นเงินปันผลส าหรับ

งวดสิ้นปี พ.ศ. 2558 จ านวน 57,066,543.30 บาท จากก าไรสุทธิเฉพาะกิจการ และก าหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 19 พฤษภาคม 

พ.ศ. 2559 และจัดสรรเงินส ารองตามกฎหมาย เป็นเงินจ านวน 4,216,971.37 บาท 

 หมายเหตุ  บริษัทฯ ได้ช้ีแจงต่อที่ประชุมว่าเน่ืองจากมีความผิดพลาดคลาดเคลื่อนในการจัดพิมพ์จ านวนเงินปันผลส าหรับงวด

สิ้นปี พ.ศ. 2558 ที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม เป็นจ านวน 57,006,543.30 บาท น้ัน ที่ถูกต้องแล้วต้องเป็น 57,066,543.30 บาท 

ตามมติที่ประชุมข้างต้น บริษัทฯ จึงขอเรียนช้ีแจงท่านผู้ถือหุ้นทราบ ทั้งน้ี ไม่กระทบต่ออัตราการจ่ายเงินปันผลต่อหุ้น (0.10 บาท 

(สิบสตางค์)) แต่อย่างใด 

ระเบียบวาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และแต่งต้ังกรรมการใหม่เพิ่มเติม 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่าตามข้อบังคับของบริษัทฯ ข้อ 17. ที่ก าหนดให้ในการ

ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปีทุกคร้ัง ให้กรรมการออกจากต าแหน่งจ านวนหน่ึงในสาม (1/3) เป็นอัตรา ซึ่งในการประชุมคร้ังน้ีมี

กรรมการครบก าหนดต้องออกจากต าแหน่งตามวาระจ านวน 4 ท่าน ได้แก่ 1.นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2.นายวิสุทธ์ิ มนตริวัต 3.

นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ และ 4. นพ. มงคล วณิชภักดีเดชา 

เน่ืองจากในวาระน้ีมีกรรมการที่มีส่วนได้เสีย ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนจึงขอเรียนเชิญทั้ง 4 

ท่าน ออกจากห้องประชุมช่ัวคราว เพ่ือให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ใช้สิทธิในการออกเสียงอย่างเต็มที่  

ทั้งน้ี บริษัทฯ ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอช่ือบุคคลที่เห็นว่ามีคุณสมบัติเหมาะสมและไม่มีลักษณะต้องห้าม เพ่ือรับการ

พิจารณาเลือกต้ังเป็นกรรมการตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทฯ ต้ังแต่วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2558 ถึงวันที่ 30 

ธันวาคม พ.ศ. 2558 แต่ไม่มีผู้ใดเสนอรายช่ือเข้ามายังบริษัทฯ คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งไม่รวมกรรมการที่มี

ส่วนได้เสีย จึงได้พิจารณาถึงความเหมาะสมและคุณสมบัติตามที่กฎหมายก าหนด ประกอบกับประสบการณ์ ความเช่ียวชาญ รวมถึง

ผลการประเมินการปฏิบัติงานตามกระบวนการสรรหาแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอกรรมการทั้ง 4 ท่านข้างต้น กลับเข้าด ารงต าแหน่ง

กรรมการอีกวาระหน่ึง 
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นอกจากน้ันคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนได้พิจารณาเห็นสมควรให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการแต่งต้ัง

กรรมการบริษัทเพ่ิมเติม จ านวน 1 ท่าน ได้แก่ นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล ซึ่งเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติ ทักษะ ความรู้ ความสามารถ

หลากหลาย เป็นกรรมการบริษัท โดยมีรายละเอียด ประวัติ ผลงาน และข้อมูลตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม หน้าที่ 14 ถึง 18 

จึงขอเสนอให้ที่ประชุมพิจารณา 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

ประธานฯ กล่าวขอบคุณและเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาเลือกต้ังกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากต าแหน่งตามวาระ 

 ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระ จ านวน 4 ท่าน กลับเข้าด ารง
ต าแหน่งเป็นกรรมการสืบต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยลงมติเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล ด้วยคะแนนเสียงดังนี้ 

5.1 นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 430,724,840 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9683 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 136,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0317 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

5.2 นายวิสุทธิ์ มนตริวัต ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียง
ลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 430,724,840 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9683 

ไม่เห็นด้วย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

งดออกเสียง 136,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0317 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

5.3 นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม
และออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 430,514,067 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9194 

ไม่เห็นด้วย 210,773 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0489 

งดออกเสียง 136,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0317 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 2 ราย รวมเป็น 73 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 431,161,373 หุ้น) 

5.4 นพ. มงคล วณิชภักดีเดชา ท่ีประชุมได้มีมติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออก
เสียงลงคะแนน ดังนี้ 

เห็นด้วย 430,814,067 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9194 

ไม่เห็นด้วย 210,773 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0489 
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งดออกเสียง 136,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0317 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

และที่ประชุมฯ ได้มีมติอนุมัติการแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมเติมจ านวน 1 ท่าน โดยแต่งต้ัง นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล เป็นกรรมการ

บริษัทฯ คนใหม่ ด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 429,591,867 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.6360 

ไม่เห็นด้วย 210,773 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0489 

งดออกเสียง 1,358,733 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.3151 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

ดังน้ัน คณะกรรมการบริษัทฯ มีจ านวน 12 ท่าน ประกอบด้วย 

 1. รศ.ดร.นพ. วิชัย  วนดุรงค์วรรณ  2. ผศ.พญ.สายสุณี  วนดุรงค์วรรณ  

 3. นายวิระ  มาวิจักขณ์  4. นายวิสุทธ์ิ  มนตริวัต   

 5. นพ.พรเทพ  ศิริวนารังสรรค์  6. นายสุรินทร์  เปรมอมรกิจ  

 7. นายพงษ์ศักด์ิ  วัฒนา   8. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ  

 9. นางสาวนพพร  ติรวัฒนกุล  10.นายทินวรรธน์  มหธราดล  

 11. นพ.มงคล  วณิชภักดีเดชา   12. นายพฤทธ์ิ  โรจน์มหามงคล 

 มติที่ประชุม อนุมัติให้ 1. นายสุรินทร์ เปรมอมรกิจ 2. นายวิสุทธ์ิ มนตริวัต 3. นางสาววิลาวรรณ วนดุรงค์วรรณ และ 

4. นพ. มงคล วณิชภักดีเดชา กลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการต่อไปอีกวาระหน่ึง และอนุมัติการแต่งต้ัง นายพฤทธ์ิ โรจน์มหามงคล 

เป็นกรรมการบริษัทฯ เพ่ิมเติมอีก 1 ท่าน 

ระเบียบวาระที่ 6 พิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2559 

ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี พ.ศ. 2559 และให้ นายวิระ มา

วิจักขณ์ ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน กล่าวว่าเพ่ือให้เป็นไปตามข้อบังคับบริษัท ข้อ 22 ซึ่งก าหนดให้

กรรมการได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเบี้ยประชุม บ าเหน็จ เงินรางวัล เบี้ยเลี้ยง และสวัสดิการ หรือผลประโยชน์ตอบแทน

ในลักษณะอื่นตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นก าหนด และคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทนกรรมการและผู้บริหาร ได้พิจารณา

ค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในรูปแบบของเบี้ยประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็น

จ านวนเงินไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป ส่วนที่เหลือหลังหักค่าเบี้ยประชุมประจ าปี 

พ.ศ. 2559 รวมกันแล้วไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาท และขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้

พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ รายละเอียดปรากฏตามหนังสือเชิญประชุมหน้า 19 

การลงมติในระเบียบวาระน้ี ต้องใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมา

ประชุม ตามมาตรา 90 วรรคสอง ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจ ากัด พ.ศ. 2535 (และที่ได้มีการแก้ไขเพ่ิมเติม) และเพ่ือให้เกิด

ความโปร่งใส กรรมการผู้มีส่วนได้เสียในวาระน้ีจะไม่ร่วมออกคะแนนเสียง 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 
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 ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็น 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุม พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี พ.ศ. 2559  

  ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 
2559 ในรูปแบบของเบ้ียประชุมและค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท โดยเริ่มต้ังแต่วันท่ี 1 

มกราคม พ.ศ. 2559 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม 
ดังนี้ 

เห็นด้วย 412,692,245 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9669 

ไม่เห็นด้วย 136,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0331 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม อนุมัติการก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยต่างๆ ประจ าปี พ.ศ. 2559 ในรูปแบบ

ของเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ และค่าตอบแทนอื่นๆ เป็นจ านวนเงินรวมไม่เกิน 7,000,000 บาท เร่ิมต้ังแต่วันที่ 1 

มกราคม พ.ศ. 2559 และมอบอ านาจให้ประธานกรรมการบริษัทฯ เป็นผู้พิจารณาจ่ายค่าตอบแทนอื่นๆ ให้แก่กรรมการในส่วนที่เหลือ

หลังจากหักค่าเบี้ยประชุมของคณะกรรมการชุดต่างๆ แล้ว แต่ไม่เกินวงเงิน 7,000,000 บาทตามท่ีเสนอ 

ระเบียบวาระที่ 7     พิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 2559 

 ประธานฯ เสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 
พ.ศ. 2559 และให้ นายวิระ มาวิจักขณ์ ประธานกรรมการตรวจสอบเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ 

ประธานกรรมการตรวจสอบ รายงานให้ที่ประชุมทราบว่า คณะกรรมการตรวจสอบได้มีมติเอกฉันท์ เห็นสมควรเสนอ

แต่งต้ัง บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชี ประจ าปี พ.ศ. 2559 เน่ืองจากเป็นบริษัทที่มีความน่าเช่ือถือ มีผลงานดี มี

บุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และขออนุมัติค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นจ านวน

เงิน 2,495,000 บาท (สองล้านสี่แสนเก้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เพ่ิมข้ึนจากปีที่แล้ว 125,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 5.27 โดยมี

รายละเอียด ช่ือผู้สอบบัญชีผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย รวมถึงค่าสอบบัญชี 

ปรากฏตามหนังสือเชิญประชุม หน้า 20 ดังน้ี 

  1. นายเติมพงษ์  โอปนพันธ์ุ   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 

  2. นายกฤษดา  เลิศวนา   ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 

  3. นางสาวมณี  รัตนบรรณกิจ  ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 

ในนามบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด ให้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยให้คนใดคน

หน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าว

ข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด 

แทนได้  

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 คุณพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า เหตุใดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 

2559 จึงเพ่ิมข้ึนจากปีที่ผ่านมา 



9/14 
 

 ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า เน่ืองจากบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นบริษัทที่มีผลงานดี และตลอดระยะเวลา 

3 ปีที่ผ่านมายังไม่เคยมีการปรับราคาแต่อย่างใด ราคาท่ีปรับเพ่ิมข้ึนน้ันก็สมเหตุสมผล 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุมพิจารณาแต่งต้ังผู้สอบบัญชี และก าหนดค่าสอบบัญชี ของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี 

พ.ศ. 2559 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 2 ราย รวมเป็น 75 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 431,171,506 หุ้น) 

ที่ประชุมฯ มีมติอนุมัติการแต่งต้ังนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศ

วนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท 

ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2559 โดยให้คนใดคนหน่ึงเป็นผู้ท าการตรวจสอบ

และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทฯ และบริษัทย่อย และในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้าง ต้นไม่สามารถ

ปฏิบัติงานได้ ให้บริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของบริษัท ส านักงาน อีวาย จ ากัด แทนได้ และอนุมัติ

ค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 2,495,000 บาท ด้วยคะแนนเสียงข้างมาก

ของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังน้ี 

เห็นด้วย 429,812,773 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.6849 

ไม่เห็นด้วย 1,358,733 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.3151 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม อนุมัติการแต่งต้ังนายเติมพงษ์ โอปนพันธ์ุ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4501 และ/หรือ นายกฤษดา เลิศ

วนา ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4958 และ/หรือ นางสาวมณี รัตนบรรณกิจ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5313 ในนามบริษัท 

ส านักงาน อีวาย จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทฯ และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2559 และอนุมัติค่าตรวจสอบบัญชีของบริษัทฯ 

และบริษัทย่อย ประจ าปี พ.ศ. 2559 เป็นจ านวนเงินรวม 2,495,000 บาท 

ระเบียบวาระที่ 8 พิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด จ านวน 90,000 หุ้น คิด

เป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทสามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด รวมเป็นมูลค่า 

155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัทสามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด 

  ประธานฯ ได้มอบหมายให้ ดร.ศักดา ต้ังจิตวัฒนากร ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารการเงินเป็นผู้รายงานให้ผู้ถือหุ้นทราบ  

  ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า คณะกรรมการได้ให้ บริษัท เจดี พาร์ทเนอร์ จ ากัด ในฐานะที่ปรึกษาทางการ

เงินของบริษัทฯ ประเมินมูลค่าหุ้นสามัญของ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค จ ากัด โดยวิธีมูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสด ซึ่งหาก

พิจารณาตามสภาวะปัจจุบันของกิจการ ราคาประเมิน คือ 1,430.96 – 2,048.60 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 128.79 - 184.37 

ล้านบาท และหากพิจารณาจากแผนงานของ บริษัท ศรีวิชัยเวชวิวัฒน์ จ ากัด(มหาชน) หลังเข้าท ารายการ ราคาประเมิน คือ 

3,378.03 - 4,262.76 บาทต่อหุ้น คิดเป็นมูลค่ารวม 304.02 – 383.65 ล้านบาท เน่ืองจากเป็นการลงทุนในธุรกิจที่มีศักยภาพการ

แข่งขัน และมีโอกาสเติบโต เพ่ิมรายได้ และสร้างก าไรในอนาคต เพราะท าเลที่ต้ังของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิก จ ากัด อยู่ติด

กับสถานีรถไฟฟ้า และใกล้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ ท าให้บริษัทฯ มีโอกาสที่จะมีแพทย์ที่มีช่ื อเสียง และประสบการณ์สูง 

รวมทั้งสามารถจัดหาบุคลากรสายงานพยาบาล และทางการแพทย์อื่นๆ ได้ง่าย นอกจากน้ันคณะกรรมการได้ให้บริษัท แอล เอส ฮอ
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ไรซัน จ ากัด ที่ปรึกษาทางกฎหมายของบริษัท ตรวจสอบสถานะทางกฎหมายและการด าเนินงานทางกฎหมายเพ่ือการเข้าท ารายการ

ดังกล่าว 

  บริษัทฯ ได้ด าเนินการเจรจาสัญญาซื้อหุ้นกับผู้ขาย โดยผู้ขายตกลงขายหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลินิค 

จ ากัด จ านวน 90,000 หุ้น มูลค่าท่ีตราไว้หุ้นละ 100 บาท หรือคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนของบริษัท ในราคาซื้อ

ขายเฉลี่ยหุ้นละไม่เกิน 1,722 บาท หรือคิดเป็นจ านวนรวมไม่เกิน 155 ล้านบาท ซึ่งการเจรจาเป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อย ในส่วน

ของวิธีการช าระราคาซื้อขาย บริษัทฯ ได้เจรจาต่อรองเพ่ิมเติมให้สามารถช าระเป็นงวดๆ ได้ จากเดิมที่ต้องช าระคร้ังเดียว ดังน้ัน ผู้ถือ

หุ้นควรมีมติอนุมัติการท ารายการดังกล่าวตามรายละเอียดที่ได้แจ้งมาข้างต้น 

  พร้อมกันน้ี เพ่ือให้บริษัทฯ สามารถด าเนินการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการท ารายการดังกล่าว ขอให้ที่ประชุมพิจารณาการมอบ

อ านาจให้แก่ บุคคลที่คณะกรรมการก าหนดเป็นผู้มีอ านาจในการเจรจา แก้ไข เพ่ิมเติม ลงนามเข้าท าสัญญา รวมถึงเอกสารและ

หลักฐานใดๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงให้มีอ านาจด าเนินการใดๆ ที่จ าเป็นและเก่ียวข้องกับการซื้อขายหุ้นดังกล่าวได้ทุกประการ 

 ประธานฯ เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็น 

 คุณพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ืองความเก่ียวข้องกันระหว่างโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 กับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัย

เวช อินเตอร์เนช่ันแนล ว่ามีความเกี่ยวข้อง หรือความสัมพันธ์กันหรือไม่ และใช้ทีมแพทย์เดียวกันหรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 กับกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล ไม่มี

ความเกี่ยวข้องกัน และทีมแพทย์ไม่ใช่ทีมเดียวกัน 

 คุณพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 มีศักยภาพอย่างไร เหตุใดบริษัทฯ จึงเลือก

ลงทุนในโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 เพราะอย่างที่ทราบโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 น้ันมีขนาดค่อนข้างเล็กและมีลักษณะเป็นตึกแถว หรือทาง

บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 อย่างไร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า บริษัทฯ มีแผนที่จะพัฒนาโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูล

ได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าท ารายการซึ่งอาจจะขัดต่อเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์ฯ ก าหนดไว้  

 คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ืองสินทรัพย์ไม่หมุนเวียนของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด คือ ท่ีดิน

และอาคารทั้ง 3 อาคาร ของโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 น้ัน เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด หรือเป็นการเช่า 

 ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ช้ีแจงว่า โดยรวมแล้วที่ดินและอาคารของโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 มีทั้งที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท 

สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด และเป็นที่ดินและอาคารตามสัญญาเช่า 

 คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ขอให้ช้ีแจงรายละเอียดของแต่ละอาคารว่าอาคารใดบ้างที่เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท สาม

แยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด และอาคารใดเป็นอาคารเช่า 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า อาคารของโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 เป็นกรรมสิทธ์ิของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลี

คลีนิค จ ากัด 4 ห้อง และอาคารที่เหลือเป็นไปตามสัญญาเช่า ซึ่งมีสัญญาเช่าหลายสัญญาต้ังแต่ 3-12 ปี 

คุณพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามเพ่ิมเติมว่า การซื้อโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 จะสามารถช่วยเพ่ิมรายได้ให้กับ

โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขมหรือไม่ และโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 มีความเช่ียวชาญทางการแพทย์ด้านใด 

เลขานุการบริษัทฯ ช้ีแจงว่า โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 มีท าเลใกล้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ ท าให้มีโอกาสที่จะมี

แพทย์ที่มีช่ือเสียง และประสบการณ์สูง รวมทั้งสามารถจัดหาบุคลากรสายงานพยาบาล และทางการแพทย์อื่นๆ ได้ง่าย รวมถึงการให้

โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 เป็นศูนย์กลางในการส่งต่อคนไข้มาใช้บริการในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล 
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ประธานฯ กล่าวเพ่ิมเติมว่า โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 ได้เปิดบริการมากว่า 30 ปี และมีช่ือเสียง เพราะมีแพทย์ที่หมุนเวียนมา

จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแพทย์ตลอด 24 ช่ัวโมง ซึ่งแพทย์เหล่าน้ีจะสามารถเข้ามาช่วยหมุนเวียนในกลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช 

อินเตอร์เนช่ันแนล ได้ ท าให้ลดความเสี่ยงในการขาดแคลนแพทย์ 

คุณเจริญ ศรีสุวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ือง การต่อสัญญาเช่าอาคารของโรงพยาบาลศรีวิชัย 1  

ที่ปรึกษาทางกฎหมาย ช้ีแจงว่า สัญญาเช่าบางส่วนได้มีการท าสัญญาเช่าระยะยาวและมีการจดทะเบียนการเช่าเป็นที่

เรียบร้อยแล้ว ในส่วนสัญญาระยะสั้นน้ันทางบริษัทฯ ได้มีการเจรจากับคู่สัญญาและพยายามเจรจาให้ท าสัญญาเป็นสัญญาเช่าระยะ

ยาว 

คุณวราภรณ์ ตันติธนวัฒน์ ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ือง งบประมาณท่ีจะใช้ในการปรับปรุงโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน กล่าวว่า โรงพยาบาลศรีวิชัย 1 มีงบกระแสเงินสดคงเหลืออยู่ค่อนข้างมาก โดยสามารถ

ใช้เงินในส่วนน้ีในการปรับปรุงอาคาร 

 คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น ขอให้กรรมการช้ีแจงแผนของบริษัทฯ ที่จะเข้าไปปรับปรุงโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 หลังจาก

ที่บริษัทฯ ได้เข้าท ารายการ จะเร่ิมด าเนินการปรับปรุงเมื่อใด จะรับคนไข้ประกันสังคมหรือไม่ และนโยบายต่างๆ ของโรงพยาบาลศรี

วิชัย 1 จะมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า ขณะน้ียังไม่สามารถเปิดเผยข้อมูลได้ เน่ืองจากบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าท ารายการ

ซึ่งอาจจะขัดต่อการเปิดเผยข้อมูลที่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ก าหนดไว้  

 คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ก่อนที่บริษัทฯ จะเข้าซื้อหุ้นของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด น้ัน 

บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด จะจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้นเดิมก่อนที่จะท าการขายหุ้นดังกล่าวหรือไม่ 

 ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด ไม่มีการจ่ายเงินปันผลให้กับ 

ผู้ถือหุ้นเดิมก่อนการท ารายการ 

ไม่มีผู้ถือหุ้นซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม 

 ประธานฯ จึงเสนอให้ที่ประชุม พิจารณาลงมติอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด 

จ านวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียนจากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด รวม

เป็นมูลค่าไม่เกิน 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด  ซึ่งจะต้องใช้คะแนนเสียงลงมติ

เพ่ือการอนุมัติไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจ านวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน 

(ระหว่างพิจารณามีผู้ถือหุ้นมาเพ่ิมอีก 1 ราย รวมเป็น 76 ราย นับจ านวนหุ้นได้ รวม 431,172,039 หุ้น) 

 ท่ีประชุมฯ มีมติอนุมัติให้บริษัทฯ เข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด จ านวน 90,000 

หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ในราคาซื้อขายเฉล่ียหุ้นละไม่เกิน 1,722 บาท หรือคิดเป็นจ านวน
รวมไม่เกิน 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด โดยให้สามารถช าระราคา
ได้งวดเดียว หรือ หลายงวดก็ได้ ตามท่ีจะได้ตกลงกับผู้ขาย พร้อมท้ัง อนุมัติการมอบอ านาจให้ด าเนินการใดๆ ตามท่ี
ได้เสนอมาทุกประการด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมี
สิทธิออกเสียงลงคะแนน ดังนี้ 
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เห็นด้วย 431,035,506 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 99.9683 

ไม่เห็นด้วย 136,533 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0317 

งดออกเสียง 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

บัตรเสีย 0 เสียง คิดเป็น  ร้อยละ 0.0000 

 มติที่ประชุม มีผู้ลงมติเห็นชอบเกิน 3 ใน 4 ในการอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นสามัญของบริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค 

จ ากัด จ านวน 90,000 หุ้น คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของทุนจดทะเบียน ในราคาซื้อขายเฉลี่ยหุ้นละไม่เกิน 1,722 บาท หรือคิดเป็น

จ านวนรวมไม่เกิน 155,000,000 บาท จากผู้ถือหุ้นเดิมของ บริษัท สามแยกไฟฉายโพลีคลีนิค จ ากัด โดยให้สามารถช าระราคาได้งวด

เดียว หรือ หลายงวดก็ได้ ตามท่ีจะได้ตกลงกับผู้ขาย พร้อมทั้ง อนุมัติการมอบอ านาจให้ด าเนินการใดๆ ตามท่ีได้เสนอมาทุกประการ 

 

ระเบียบวาระที่ 9 เรื่องอื่น ๆ  

 

ประธานฯ ได้เปิดโอกาสให้ท่านผู้ถือหุ้นแสดงความคิดเห็นและเสนอแนะในเร่ืองต่างๆ  

 คุณธีรชาติ กิจรุ่งเรืองไพศาล ตัวแทนจากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย สอบถามด้านความคืบหน้าในการเข้าร่วมโครงการ

แนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต 2 ข้อ คือ 1. ทางบริษัทฯ ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการแนวร่วมปฏิบัติของ

ภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตหรือ CAC จึงอยากทราบว่าบริษัทฯ ได้มีการวางแผนให้ได้การรับรองจากโครงการแนวร่วมปฏิบัติ

ของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตหรือ CAC เมื่อใด และ 2. บริษัทฯ จะมั่นใจได้อย่างไรว่าบริษัทฯ จะไม่เข้าไปเก่ียวข้องกับการ

ทุจริตในรูปแบบต่างๆ หรือหากบริษัทฯ มีนโยบายอยู่แล้วมีหลักฐานเชิงประจักษ์อย่างไรที่จะน าไปสู่แนวทางการปฏิบัติได้ 

เลขานุการบริษัทฯ ช้ีแจงว่า ขณะน้ีบริษัทฯ ได้มีการประสานงานกับตลาดหลักทรัพย์ฯ แล้วในการเข้าร่วมโครงการแนวร่วม

ปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริตหรือ CAC และอยู่ในระหว่างการด าเนินการตามข้ันตอน คาดว่าภายในสิ้นปี พ.ศ. 

2559 จะได้เข้าร่วมกับโครงการดังกล่าว 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า บริษัทฯ มีนโยบายเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันอยู่แล้ว อีกทั้งใน

ด้านการปฏิบัติการ บริษัทฯ มีการปฏิบัติการอย่างเป็นข้ันตอน บริษัทฯ มีฝ่ายตรวจสอบภายในเพ่ือตรวจสอบความถูกต้องด้านการ

ทุจริต ซึ่งฝ่ายตรวจสอบภายในได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว และในที่ประชุมของคณะกรรมการบริษัทฯ ยัง

ได้มีนโยบายเร่ืองการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน รวมถึงได้มีการช้ีแจงให้กับพนักงานและเจ้าหน้าที่ทุกระดับทราบ  ในส่วนการ

ด าเนินธุรกิจของบริษัทฯ ซึ่งเป็นการให้บริการด้านการรักษาพยาบาลเป็นส่วนใหญ่ จึงไม่มีการซื้อขายหรือติดต่อกับบุคคลใดๆ ที่จะ

เอ้ืออ านวยต่อการทุจริตคอร์รัปช่ันได้ ท้ังน้ี บริษัทฯ มีนโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันและพร้อมที่จะ

เข้าร่วมโครงการฯ อยู่แล้ว แต่อยู่ในระหว่างการเตรียมความพร้อม 

คุณธนากร  เล็กวิจิตรธาดา ผู้ ถือหุ้น  สอบถามว่าการท าให้ เกิดประโยชน์ (Utilization) ของ OPD และ IPD ของ

โรงพยาบาลเป็นอย่างไร ในขณะน้ีโรงพยาบาลมีการเปิดคลินิคเฉพาะทางด้านใดบ้าง และมีแผนที่จะเปิดให้บริการเพ่ิมทางด้านใด 

จ านวนคนไข้ประกันสังคมเป็นอย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า ในส่วนของโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย เดิมตึกเก่าสามารถรับผู้ป่วยในได้

ค่อนข้างน้อย และผู้ป่วยที่เข้ามาใช้บริการมีความต้องการที่จะเข้าพักห้องผู้ป่วยแบบเตียงเด่ียว แต่โรงพยาบาลไม่สามารถรองรับผู้ป่วย

ได้อย่างเพียงพอ ซึ่งโดยปกติอัตราการครองเตียงห้องผู้ป่วยแบบเตียงเด่ียวสามารถรับผู้ป่วยได้เพียงร้อยละ 70-80จึงได้เปิดให้บริการ
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ห้องพักเด่ียวในอาคาร 3 หลังใหม่ แต่การเปิดอาคารใหม่ในช่วงแรกจะยังไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่เน่ืองจากอัตราการ

ครองเตียงยังไม่เต็ม จึงส่งผลกระทบต่อรายได้ แต่คาดว่าในอนาคตอัตราการครองเตียงของผู้ป่วยจะมีการปรับเพ่ิมข้ึนและจะได้รับ

ผลประโยชน์มากข้ึน ส าหรับโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ หนองแขม การท าให้เกิดประโยชน์หรือ Utilization ก็ยังไม่เต็มที่เท่าที่ควร 

เน่ืองจากมีการยกเลิกประกันสังคมในปี พ.ศ.2555 ท าให้อัตราการครองเตียงลดลง แต่จากการเปิดศูนย์หัวใจวิชัยเวชฯ ข้ึน จึงท าให้มี

อัตราการครองเตียงสูงข้ึน รวมถึงการซื้อโรงพยาบาลศรีวิชัย 1 ก็จะท าให้ได้รับการส่งต่อผู้ป่วยมาเพ่ิม คาดว่าจะท าให้โรงพยาบาลวิชัย

เวชฯ หนองแขมมีรายได้เพ่ิมข้ึน ส าหรับโรงพยาบาลวิชัยเวชฯ สมุทรสาคร เดิมจะยึดรายได้จากผู้ป่วยต่างด้าวเป็นหลัก แต่นโยบาย

ของรัฐบาลมีการปรับเปลี่ยนให้ผู้ป่วยต่างด้าวเข้ารับบริการรักษาพยาบาลที่โรงพยาบาลของรัฐแทน จึงท าให้โรงพยาบาลต้อง

ปรับเปลี่ยนเน้นผู้ป่วยทั่วไปเป็นหลัก 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ช้ีแจงเพ่ิมเติมว่า กลุ่มโรงพยาบาลวิชัยเวช อินเตอร์เนช่ันแนล มีศักยภาพเพียงพอและสามารถ

รับผู้ป่วยได้ทุกสาขา โรงพยาบาลมีความเช่ียวชาญทั้งทางด้านกระดูกและข้อ ด้านโรคหัวใจ และความเช่ียวชาญทางด้านศูนย์

ศัลยกรรมความงามและเลเซอร์ ซึ่งมีความปลอดภัยอย่างเพียงพอ เน่ืองจากโรงพยาบาลมีทีมแพทย์และพยาบาลที่ มีความรู้และมี

ประสบการณ์สูง ในส่วนการเปิดให้บริการเพ่ิมเติมบริษัทฯ จะต้องวิเคราะห์ถึงความต้องการทางการตลาดก่อน 

คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า โรงพยาบาลวิชัยเวชฯ อ้อมน้อย มีพ้ืนที่ใช้สอยเป็นจ านวนมาก อยากทราบว่า

โรงพยาบาลมีแผนที่จะจัดการหรือขยายพ้ืนที่บริการส าหรับพ้ืนที่ดังกล่าวอย่างไร 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า โรงพยาบาลมีแผนการที่จะขยายพ้ืนที่ในอนาคต แต่ยังไม่สามารถเปิดเผยได้ใน

ขณะน้ี 

คุณธนากร  เล็กวิจิตรธาดา ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า ทางบริษัทฯ มีโอกาสที่จะซื้อหุ้นของบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ 

จ ากัด เพ่ิมหรือไม่ 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า บริษัทฯ อยู่ในระหว่างการศึกษางบการเงินและผลการด าเนินงานของ บริษัท 

มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด และขณะน้ีผู้ถือหุ้นของบริษัท มหานครแม่สอดเวชการ จ ากัด ยังไม่มีความประสงค์ที่จะขายหุ้นของตน

ที่ถืออยู่ในบริษัทดังกล่าว 

คุณพนัส อัสสวิโรจน์เรือง ผู้ถือหุ้น สอบถามว่า การที่บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิต้ี จ ากัด เข้ามาถือหุ้นของบริษัทฯ น้ันมีผลดีต่อ

การด าเนินการของบริษัทฯ อย่างไรบ้าง 

ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการเงิน ช้ีแจงว่า บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิต้ี จ ากัด มีความเช่ียวชาญด้านการเงินและได้ช่วยบริษัทฯ 

ในเร่ืองการวางแผนทางการเงินและการลงทุน 

ประธานคณะท างานวางแผนการเงินและการลงทุน ช้ีแจงว่า บริษัท บีบีทีวี เอ็คควิต้ี จ ากัด เป็นองค์กรที่มีช่ือเสียง มีความ

เช่ียวชาญด้านการตลาดและการประชาสัมพันธ์ ซึ่งปัจจุบันทางโรงพยาบาลได้มีการท ากิจกรรมร่วมกับบริษัท บีบีทีวี เอ็คควิต้ี จ ากัด

ในหลายๆ กิจกรรม 

คุณวินัย รุ่งทิวาสุวรรณ ผู้ถือหุ้น สอบถามเร่ืองคู่แข่งของโรงพยาบาลในปัจจุบัน เช่น โรงพยาบาลกระทุ่มแบน หรือ 

โรงพยาบาลมหาชัย ที่มีการเปิดอาคารใหม่ ทางโรงพยาบาลมีแผนการหรือวิธีการรับมือกับคู่แข่งอย่างไร 

ประธานกรรมการตรวจสอบ ช้ีแจงว่า ค าถามที่ผู้ถือหุ้นสอบถามน้ัน ข้อมูลบางอย่างยังไม่สามารถเปิดเผยได้ เพราะจะท า

ให้ขัดต่อหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  
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เมื่อผู้ถือหุ้นไม่มีค าถามและข้อคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานฯ ได้กล่าวขอบคุณผู้ถือหุ้นและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดประชุมเวลา 11.00 น. 

 
ลงช่ือ..................................................................ประธานที่ประชุม 

(รศ.ดร.นพ.วิชัย วนดุรงค์วรรณ) 
 

  ลงช่ือ...................................................... เลขานุการคณะกรรมการบริษัท  
(ดร.รัชฎา ฟองธนกิจ)         ผู้บันทึกรายงานการประชุม  

 


